

## พิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖ (Thailand's Public Diplomacy Award 2023)

### 1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศร่วมกับมูลนิธิไทยจัดพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖ (Thailand's Public Diplomacy Award 2023) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งพิธีมอบรางวัลฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่มีสัญชาติไทยหรือต่างประเทศ ที่ได้สร้างชื่อเสียงแก่คนไทย ประเทศไทย และเผยแพร่ความเป็นไทย ในหมู่ชาวต่างประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้ผู้ได้รับรางวัลดำเนินกิจกรรมของตนต่อไป และเป็นแบบอย่างให้สาธารณชนได้เห็นว่าคุณค่าที่บุคคลทั่วไปหรือองค์กรใด ๆ ก็สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานการทูตสาธารณะของไทยได้

### 2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศ ร่วมกับมูลนิธิไทย จัดพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีคณะทูตต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน

### 3) ผลจากการมีส่วนร่วม

สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศรับรู้ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยในเวทีโลก รวมทั้งช่วยเสริมสร้างพลังบวกหรืออำนาจแบบนุ่มนวลของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานด้านการทูตสาธารณะของไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยในปีนี้มีชาวต่างชาติ (จีน) ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัลฯ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยที่สามารถขยายผลไปยังสาธารณชนในวงกว้างมากขึ้นในต่างประเทศ

### 4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนา

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยสามารถนำผลจากการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในปีนี้นำไปปรับปรุงพัฒนา เพื่อเผยแพร่ในหมู่สาธารณชนในวงกว้าง ๆ ขึ้นไปทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ให้เสริมสร้างความตระหนักรู้และเป็นแบบอย่างว่า ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานการทูตสาธารณะของไทยได้ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยยังสามารถใช้โอกาสในการจัดโครงการมอบรางวัลการทูตสาธารณะฯ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีในระดับประชาชนทั้งในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่มิตรภาพและความร่วมมืออันดี









